



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้รวมทั้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)	๐๑	นายชัชวาล พ้องสูงเหลื่อม
	๐๒	นายอิศรา คงกลาง

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้นหากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็น คุณสมบัติตรงตามประกาศฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

กำหนดวันสอบ เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ชั้น ๒ ตามเวลา ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบพิตร อธิษฐาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม